

เรื่อง แจ้งการจั้ดตั้งบริษัทย่อยและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งการจั้ดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4, 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม และ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด**

**ชื่อบริษัทย่อย :** บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด

**ประเภทธุรกิจ :** การปลูกป่าและปลูกผลิตภัณฑ์การเกษตร และอนุรักษ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์

**วัตถุประสงค์ในการจั้ดตั้งบริษัท :** เพื่อขยายธุรกิจประเภทใหม่และเพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**ทุนจดทะเบียน :** ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 20,000,000 บาท

**จำนวนหุ้น และ อัตราส่วนการลงทุน :**

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน  
บุคคลธรรมดา ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

**รายชื่อคณะกรรมการบริษัท :**

1. นายวิวัฒน์ ทีชศิริกุล
2. นายวงศวิวัฒน์ ทีชศิริกุล
3. นายชยุตม์ อุดมเจริญชัยกิจ
4. นายพิรัชฐ์ ทีชศิริกุล

**แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน :** เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**2. บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด โดยมีรายละเอียดประเด็นสำคัญดังนี้**

**วันเดือนปีที่ทำรายการ :** วันที่ 1, 3 พฤศจิกายน 2564

**คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง :** ผู้ให้กู้ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)  
ผู้กู้ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด

**ลักษณะทั่วไป และประเภท**

**ของรายการ :** ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

**ขนาดรายการ :** เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 1.81

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทย่อย

**วงเงินให้กู้ :** 21,000,000 บาท

แหล่งเงินทุน	: เงินหมุนเวียนของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 2.0 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ยืม	: เมื่อทวงถาม
หลักประกัน	: ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ	: คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นควรอนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยเห็นว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัท ป่า ดอนพุดรา จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

### 3. บริษัท เค เจ เอฟ โกลเบลล์ จำกัด

ชื่อบริษัทย่อย	: บริษัท เค เจ เอฟ โกลเบลล์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายส่งและปลีกเครื่องสำอาง (“House Brand”)
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท	: — พัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ พร้อมจัดจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงผิว โดยจะเริ่มจัดจำหน่ายที่ประเทศไทย และญี่ปุ่น — นำเข้าสินค้าที่มีนวัตกรรมทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน	: ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทุนชำระแล้ว 10,000,000 บาท

#### จำนวนหุ้น และ อัตราส่วนการลงทุน :

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

Japan Functional Cosmetics

Laboratory Co., Ltd. ถือหุ้นจำนวน 49,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	: 1. นายวงศวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล 2. นายคณิศร อุ่นจิตติกุล 3. Ms. Hayashi Saya 4. Mr. Kure Hisayuki
-------------------------	--

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน : ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัท เค เจ เอฟ โกลเบิล จำกัดมีสถานะเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล)

ประธานกรรมการบริหาร